

แผนผังขั้นตอนปฏิบัติสำหรับนายจ้างจ้างงานชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิคระดับกลาง

นายจ้างจะต้องเป็นผู้ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติในการ จ้างงานชาวต่างชาติเพื่อปฏิบัติงานประมงทะเลทางเทคนิคระดับกลาง งานดูแลพยาบาลในหน่วยงานทางเทคนิคระดับกลาง งานดูแลพยาบาลในครอบครัวทางเทคนิคระดับกลาง งานผลิตทางเทคนิคระดับกลาง งานก่อสร้างทางเทคนิคระดับกลาง งานการเกษตรพัฒนาเพื่อชาวต่างชาติทางเทคนิคระดับกลาง งานการเกษตรทางเทคนิคระดับกลาง ตามคุณสมบัติในการทำงานและมาตรฐานข้อกำหนดของกฎหมายบริการจัดการงานสำหรับชาวต่างชาติมาตราที่ 46 วรรค 1 ข้อที่ 8 ถึงข้อที่ 11

ผู้ที่ได้รับการดูแลพยาบาลมีอายุไม่เกิน 80 ปีและมีความจำเป็นในการดูแลพยาบาลตลอดทั้งวัน ผู้ที่อายุเกิน 80 ปีและมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาผู้ดูแลพยาบาลอย่างถึง ผู้ที่อายุมากกว่า 85 ปีและมีความต้องการในการพึ่งพาการดูแลพยาบาลเล็กน้อยหรือผู้ที่ มีหนึ่งในรายการพิการทางกายและจิตใจพิเศษในระดับรุนแรง

หน่วยงานทางการแพทย์ออกหนังสือรับรองการวินิจฉัยโรคและความทุพพลภาพที่มีอายุการใช้งานภายใน 60 วันหรือใบรับรองทุพพลภาพทางกายและจิตใจที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจในท้องถิ่นแต่ถ้าผู้ถูกดูแลสอดคล้องกับข้อกำหนดข

นายจ้างจะต้องลงประกาศในเว็บไซต์ข้อมูลบริการจัดการงานทั่วประเทศเป็นเวลา 7 วันหรือลงประกาศในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 2 วันและรับสมัครแรงงานของไต้หวันเป็นเวลา 3 วันพร้อมกัน

ศูนย์บริหารจัดการการดูแลระยะยาวแนะนำเจ้าหน้าที่บริการดูแลของสัญชาติไต้หวัน

นายจ้างดำเนินการลงทะเบียนรับสมัครบุคลากรกับศูนย์บริการจัดการงาน

ไม่สามารถแนะนำเจ้าหน้าที่บริการดูแลของไต้หวัน

ยื่นขอใบรับรองการสมัครรับบุคลากรกับศูนย์บริการจัดการงาน

ไม่สามารถสมัครรับแรงงานของไต้หวัน

รับช่วงชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิคระดับกลางจากในประเทศ

นายจ้างแนบเอกสารเพื่อประกอบการขอใบอนุญาตจ้างงานชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิคระดับกลาง

1. แรงงานข้ามชาติที่นำเข้ามาจากต่างประเทศจะจ้างงานเป็นชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิคระดับกลางให้นายจ้างที่เคยจ้างงานทำการยื่นสมัครก่อนวันเริ่มจ้างงานตามที่กำหนด
2. แรงงานข้ามชาติที่จ้างงานในประเทศเป็นชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิคระดับกลางจะมีระยะเวลาในการยื่นสมัครดังต่อไปนี้:
 - (1) นายจ้างเดิม : ยื่นสมัครล่วงหน้า 2 เดือนก่อนที่ใบอนุญาตจ้างงานแรงงานข้ามชาติจะหมดอายุ
 - (2) นายจ้างใหม่ : ยื่นสมัครล่วงหน้า 2 ถึง 4 เดือนก่อนที่ใบอนุญาตจ้างงานแรงงานข้ามชาติจะหมดอายุ

นายจ้างแนบเอกสารเพื่อประกอบการขอใบอนุญาตจ้างงาน

อนุมัติใบอนุญาตจ้างงาน (จ้างงานโดยระบบชื่อเดียว)

1. ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิคระดับกลางให้ดำเนินการรายงานการเดินทางเข้าประเทศและตรวจสอบสุขภาพภายใน 3 วันหลังจากเดินทางเข้าประเทศ
2. ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิคระดับกลางที่จ้างงานภายในประเทศให้ดำเนินการรายงานการเดินทางเข้าประเทศและ

อนุมัติใบอนุญาตจ้างงาน (จ้างงานโดยระบบชื่อเดียว)

นำเข้านักเรียนชาวจีนโพ้นทะเลและนักเรียนต่างชาติหรือแรงงานข้ามชาติหรือจ้างงานนักเรียนชาวจีนโพ้นทะเลและนักเรียนต่างชาติหรือแรงงานข้ามชาติใหม่จากในประเทศ

ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิคระดับกลางหลังจากที่นับจากรวันที่ใบอนุญาตทำงานมีผลใช้บังคับ เมื่อทำงานครบเดือนที่ 6 เดือนที่ 18 และเดือนที่ 30 ก่อนหรือหลัง 30 วัน นายจ้างต้องจัดให้เข้ารับการตรวจโรคในโรงพยาบาลตามที่กำหนด

ยื่นสมัครภายใน 4 เดือนก่อนที่ใบอนุญาตจ้างงานของชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิคระดับกลางจะหมดอายุ

2. นายจ้างจะต้องแนบบัญชีรายชื่อชาวต่างชาติและเอกสารรับรองการเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อแจ้งให้กับหน่วยงานผู้มีอำนาจส่วนกลางทราบภายใน 30 วันหลังจากที่ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิคระดับกลางได้เดินทางออกนอกประเทศแต่ยกเว้นชาวต่างชาติที่เดินทางออกนอกประเทศเนื่องจากใบอนุญาตจ้างงานหมดอายุหรือผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศเนื่องจากความล้มพันธ์จ้างงานสิ้นและได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้มีอำนาจในท้องถิ่น

อนุมัติขยายเวลาใบอนุญาตจ้างงาน

ดำเนินการสำรองข้อมูลตรวจสอบการเดินทางออกนอกประเทศ

1. ชาวต่างชาติที่เดินทางออกนอกประเทศล่วงหน้า 15 วันก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาจ้างงาน นายจ้างจะต้องดำเนินการรับรองสิ้นสุดการจ้างงานกับรัฐบาลของนครหรือเทศ

การยื่นสมัครด้วยวิธีส่งทางออนไลน์: 7 วันทำการนับจากรวันถัดไปที่ระบบของทางกระทรวงได้รับเอกสาร การยื่นสมัครด้วยแบบฟอร์มเอกสาร: 12 วันทำการนับจากรวันถัดไปที่ระบบของทางกระทรวงได้รับเอกสาร